

ธนาคารยูโอบีสนับสนุนการเงินแก่โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ในเมียนมาร์



สิงคโปร์, 20 เมษายน 2558—ธนาคารยูโอบี สิงคโปร์ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ Royal GK Private Limited ประเทศสิงคโปร์เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันการลงทุนที่สำคัญสู่ประเทศเมียนมาร์

Royal GK เป็นบริษัทก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายจาก Myanmar Central Power Co (MCPC) ให้จัดหาเครื่องยนต์ก๊าซสำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซที่ Hlawga อย่างกึ่ง MCPC มีสัญญาบัตรกระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power) ให้ก่อสร้างและดำเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์

รัฐบาลเมียนมาร์จัดให้การลงทุนในภาคพลังงานมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆของการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากความจำเป็นในด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับความต้องการจากภาคครัวเรือนและธุรกิจ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุว่าประชากรของเมียนมาร์หนึ่งในสี่ในขณะนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้

นายเอียน หว่อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กรและการตลาดต่างประเทศ ธนาคารยูโอบีกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของธนาคารยูโอบีเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์เน้นการสร้างพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ประเทศเมียนมาร์จัดให้สำคัญลำดับต้นๆสำหรับการเติบโตในระยะยาว

“ในขณะที่ประเทศเมียนมาร์วางให้การจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ๆและการสร้างงานเป็นวาระที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ธนาคารยูโอบีมีความสนใจให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจอย่างเช่น Royal GK เพื่อตอบสนองความต้องการสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่ประเทศเมียนมาร์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ” เขากล่าว โรงงานไฟฟ้างานนี้คาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 175,000 เมกะวัตต์ต่อปี หลังจากสิ้นสุดการก่อสร้างในเดือนมิถุนายนปีนี้

นาย Zeya Mon กรรมการบริษัท Royal GK กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ขยายกิจการสู่ประเทศเมียนมาร์ และช่วยสนองตอบความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่กำลังเพิ่มขึ้นของประเทศ สำหรับบริษัทโครงการนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ และธนาคารยูโอบีมีบทบาทอย่างยิ่งจากการให้ความสนับสนุนทางการเงินจากประเทศสิงคโปร์” การลงนามให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ Royal GK นี้เป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่ธนาคารยูโอบีมีให้กับหลายๆบริษัทในการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ ในปีที่ผ่านมาธนาคารยูโอบีได้ให้การสนับสนุนแก่ Asiatech Energy ประเทศสิงคโปร์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ก่อนหน้านี้ธนาคารยูโอบีได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ APR Energy ผู้นำในการให้บริการด้านพลังงานระดับโลกในการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ในเขตมณฑลพะเย่ของประเทศเมียนมาร์ สัญญาของ APR Energy

เป็นครั้งแรกที่บริษัทอเมริกันได้รับการเซ็นสัญญากับประเทศเมียนมาร์หลังจากที่นโยบายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้รับการยกเลิกในปี 2556

ธนาคารยูโอบีเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ 9 รายที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในเมียนมาร์ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา